

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÔN NGỮ VĂN LỚP 11
KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2024 -2025

ĐỌC HIỂU

Câu	Nội dung	Điểm
	ĐỌC HIỂU	4,0
1	Văn bản trên được viết theo thể thơ: Tự do	0,5
2	Chỉ ra 03 trong những câu thơ có từ “lửa” sau: - <i>Hãy cho tôi chút lửa</i> - <i>Lửa hãy cho em gương mặt sáng.</i> - <i>“Bản chất của mọi vật là lửa”</i> - <i>Sự sống là lửa</i> - <i>Bình minh là lửa</i> - <i>Cho ta làm ngọn lửa...</i>	0,5
3	- Biện pháp tu từ so sánh: <i>Sự sống là lửa; Bình minh là lửa.</i> - Tác dụng: + Giúp lời thơ trở nên sinh động, gợi hình, gợi cảm... + Khắc họa giá trị, sức mạnh của “lửa”; “Lửa” là biểu tượng của sự sống trường tồn; là sự khởi đầu tạo dựng cái mới. + Thể hiện tư duy triết lí và những chiêm nghiệm của nhà thơ về “lửa”.	1,0
4	- Trong bài thơ hình ảnh “lửa” vừa mang ý nghĩa tả thực, vừa mang ý nghĩa ẩn dụ tượng trưng: + “Lửa” là cội nguồn của sự sống, ánh sáng, sự ấm áp mang tính sinh sôi, nảy nở, là sự hồi sinh trên cuộc hành trình hủy diệt để tái sinh; + “Lửa” còn là hình ảnh ẩn dụ của tình yêu, của khát vọng vươn lên, là sức mạnh trường tồn vĩnh cửu, là ánh sáng soi đường cho lí tưởng sống của mỗi chúng ta.	1,0
5	HS rút ra thông điệp có ý nghĩa đối với cuộc sống (0,25 điểm) và lí giải phù hợp với chuẩn mực đạo đức của người Việt Nam (0,75 điểm)	1,0

I. VIẾT

	VIẾT	6,0
	a.Đảm bảo cấu trúc và dung lượng bài nghị luận xã hội.	0,25
	b.Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: “Theo đuổi ước mơ là con đường dẫn chúng ta đi đến thành công.”	0,5
	c.Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm: *Mở bài: Dẫn dắt giới thiệu ý kiến và nêu vấn đề cần bàn luận : ý nghĩa của việc theo đuổi ước mơ (0,5)	4.5

***Thân bài:**

- Giải thích: (0,5)

+ Ước mơ: Là những dự định, khát khao mà mỗi chúng ta mong muốn đạt được +Theo đuổi giấc mơ: Là nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để có thể biến ước mơ thành hiện thực →Thành công

- Phân tích: Vì sao theo đuổi ước mơ là con đường dẫn tới thành công? (2,0)

+Việc theo đuổi ước mơ sẽ giúp ta đạt được mục tiêu đã đặt ra, giúp ta có cơ hội để thể hiện và khẳng định bản thân mình.

+Nhờ theo đuổi ước mơ mà con người biết sống có kế hoạch, biết vạch sẵn ra những bước đi để biến ước mơ thành hiện thực.

+ Ước mơ có vai trò quan trọng với mỗi người, giúp chúng ta sống cuộc đời có ý nghĩa, cống hiến cho xã hội, làm cho XH trở nên phát triển hơn.

+Nếu không theo đuổi ước mơ thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên vô vị, tẻ nhạt, nhàm chán; chúng ta sẽ sống hoài sống phí, và trở thành người tụt hậu bị bạn bè, xã hội bỏ lại phía sau.

- Chứng minh: bằng dẫn chứng thực tế tiêu biểu (0,5).

- Đánh giá, bàn bạc mở rộng vấn đề (0,5)

+ Khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc theo đuổi ước mơ trong đời sống mỗi người, nhất là các bạn trẻ.

+Tuy nhiên, vẫn còn những bạn trẻ sống không có ước mơ, không hiểu mình muốn gì và không có ý chí phấn đấu, sống ỷ lại, thụ động, phụ thuộc vào gia đình, một số khác thì theo đuổi những ước mơ quá xa vời, thiếu thực tế →đáng phê phán.

+ Cũng cần phân biệt sống có ước mơ với sống ảo tưởng; theo đuổi ước mơ nhưng không liều lĩnh.

3. Kết bài: (0,5)

Đánh giá chung và rút ra bài học nhận thức và hành động phù hợp.